
Góðan dag

Umsögn um þingsályktun um lyfjastefnu til ársins 2020

Bændasamtök Íslands lýsa ánægju sinni með framkomna þingsályktun um lyfjastefnu til 
ársins 2020 og þær áherslur sem þar koma fram gagnvart bættu aðgengi að lyfjum í dreifbýli, 
þar á meðal aðgengi að dýralyfjum. M.a. segir: „Huga þarf sérstaklega að þeim stöðum þar 
sem þjónusta er takmörkuð.“ Bændasamtökin hafa á undanförnum árum lagt áherslu á þennan 
þátt og lagt fram tillögur sem byggja m.a. að því að með þjónustusamningum bænda við 
dýralækna megi rýmka heimildir bænda til að hafa lyf aðgengileg á búum sínum enda sé 
notkun aðeins viðhöfð að höfðu samráði við dýralækni búsins.
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